

นักศึกษานิเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม คว่ำรางวัลรองชนะเลิศ และรางวัลชมเชย ประกวดภาพยนตร์สั้น โครงการปลูกจิตสำนึกผู้ดูแลแผ่นดิน ปีที่ 6

นักศึกษานิเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม สามารถคว่ำรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 และรางวัลชมเชย จากการเข้าร่วมประกวดภาพยนตร์สั้น ความยาว 90 วินาที ระดับอุดมศึกษา โครงการปลูกจิตสำนึกผู้ดูแลแผ่นดิน ปีที่ 6 หัวข้อ "สืบสานพระราชปณิธาน พร้อมใจภักดีแด่องค์ราชัน" ซึ่งกองทัพบก โดย กรมกิจการพลเรือนทหารบก จัดขึ้นเพื่อเป็นการกระตุ้นจิตสำนึกด้านความมั่นคงของประชาชนชาวไทย ให้เข้ามามีส่วนร่วมในการป้องกันการล่องละเมิดสถาบันพระมหากษัตริย์ สถาบันหลักของชาติ ให้เผยแพร่ไปสู่สังคมอย่างถูกต้อง และได้มีการตัดสินผลการประกวดเมื่อวันที่ 26 เมษายน 2560

ณ กองบัญชาการกองทัพบก ถนนราชดำเนิน กรุงเทพฯ

ดร.ณัชชา ศิริธนาธร ประธานสาขาวิชานิเทศศาสตร์ และผู้รับผิดชอบโครงการ สนับสนุนส่งเสริมนักศึกษาเข้าร่วมแข่งขันระดับชาติและนานาชาติ เปิดเผยว่า เนื่องจากภาพยนตร์เป็นสื่อที่ทรงอิทธิพลและได้รับความนิยมอย่างแพร่หลายในขณะนี้โดยเฉพาะกลุ่มนักเรียน นักศึกษาและประชาชนที่สนใจ ภาพยนตร์สั้นเป็นอีกทางเลือกหนึ่งของผู้ที่สนใจในการสร้างสรรค์ ภาพยนตร์และเป็นสื่อที่หลายคนสามารถเข้าถึงและผลิตขึ้นเองได้ เนื่องจากอุปกรณ์การผลิตมีราคาถูก ซึ่งต่างจากช่วงเวลาที่ผ่านมา จึงทำให้มีผู้ที่สนใจการผลิตภาพยนตร์สั้นเพิ่มจำนวนมากขึ้น สถาบันการศึกษาต่าง ๆ ที่เปิดการเรียนการสอนทางด้านนิเทศศาสตร์ ได้ให้ความสำคัญกับการผลิตผลงานภาพยนตร์สั้นนักศึกษาและส่งผลงานของนักศึกษาเข้าประกวดในเวทีต่าง ๆ ให้ได้รับรางวัล

สาขาวิชานิเทศศาสตร์เล็งเห็นความสำคัญของการสนับสนุนส่งเสริมนักศึกษาเข้าร่วมแข่งขันระดับชาติและนานาชาติ จึงได้จัดโครงการพัฒนาความรู้และทักษะสร้างสรรค์งาน ภาพยนตร์สั้นส่งเสริมคุณธรรม สร้างคนดี มองการณ์ไกล ไทยรุ่งเรือง และสามารถมีผลงานส่งแข่งขันภาพยนตร์สั้นในเวทีระดับชาติได้เพื่อเป็นหลักประกันและสร้างความมั่นใจให้กับนักศึกษาและผู้ที่กำลังจะเลือกเข้ามาศึกษาในสาขานิเทศศาสตร์ คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม ตลอดจนเพื่อเป็นการประกันคุณภาพการศึกษาของมหาวิทยาลัย รวมถึงร่วมปลูกจิตสำนึกผู้ดูแลแผ่นดิน เชิญชวนคนไทยร่วมแสดงออกซึ่งความจงรักภักดี ผ่านการประกวดภาพยนตร์สั้น ในหัวข้อ "สืบสานพระราชปณิธาน พร้อมใจภักดีแด่องค์ราชัน" ซึ่งเงินรางวัลและโล่พร้อมใบประกาศเกียรติคุณ ซึ่งจัดโดยกองทัพบก

โครงการนี้จัดขึ้นเพื่อเสริมสร้างความรู้และทักษะให้กับนักศึกษาเกี่ยวกับการผลิตภาพยนตร์สั้นมากขึ้น เปิดโลกทัศน์ให้นักศึกษาได้รับทราบในมิติประสบการณ์ของนักวิชาชีพสาขาภาพยนตร์ เพื่อให้ นักศึกษารู้จักการทำงานเป็นทีมเพิ่มมากขึ้น และตระหนักถึงการสืบสานพระราชปณิธาน พร้อมใจภักดีแด่องค์ราชัน โดยจัด “อบรมเทคนิคการผลิตภาพยนตร์สั้น”

ภายในมหาวิทยาลัยใช้ระยะเวลา 3 วัน คือ ในวันที่ 25 มกราคม 2560 วันที่ 1, 8 กุมภาพันธ์ 2560 เวลา 08.30 – 17. 30 น. ณ ห้องปฏิบัติการวิทยุกระจายเสียงและวิทยุโทรทัศน์ (On Air) คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม และกิจกรรม “การสร้างสรรคงานภาพยนตร์สั้น” ในวันที่ 12-13 กุมภาพันธ์ 2560 ณ หมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียงต้นแบบ จังหวัดลพบุรี วิทยากรโดยอาจารย์ไกรสร วงศ์อนันต์ศักดิ์ อาจารย์ประจำหลักสูตรปริญญาโท สาขาภาพยนตร์ มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต และ อาจารย์กิติพงษ์ จินะวงศ์ อาจารย์ประจำสาขาภาพยนตร์และสื่อมัลติมีเดีย คณะนิเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีปทุม

ดร.ณัชชา คิรินธนาธร กล่าวเพิ่มเติมว่า หลังจากการอบรมเชิงปฏิบัติการการสร้างสรรคภาพยนตร์สั้น เราได้ผลงานภาพยนตร์สั้นภายใต้หัวข้อ “สืบสานพระราชปณิธานพร้อมใจภักดีแด่องค์ราชัน” ส่งเข้าประกวด จำนวน 6 เรื่อง คือ ภาพยนตร์, ขอบคุณครับคุณครู, The Boy, ซุปเปอร์ฮีโร่, ของ (ไม่) เก่า, และข้าวของพ่อ” ส่วนผลการประกวดนั้นนักศึกษาในโครงการของเราสามารถคว้ารางวัลมาได้ 2 รางวัล คือ รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 ได้รับเงินรางวัลจำนวน 60,000 บาท โล่พร้อมใบประกาศเกียรติคุณ และรางวัลชมเชย ได้รับเงินรางวัล 10,000 บาท โล่พร้อมใบประกาศเกียรติคุณ

สำหรับภาพยนตร์สั้นรางวัลรองชนะเลิศระดับอุดมศึกษา เรื่อง “ภาพยนตร์สั้น” โดยทีม K.D. Production จากมหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐมนั้น เล่าเรื่องโดยเด็กผู้ชายตัวเอกของเรื่อง ที่สื่อสารให้คนดูนั้นได้ตระหนักถึงคำสอนหรือพระบรมราโชวาทของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวว่าทุกคำสอนนั้นมีค่าสำหรับทุกคนอยู่ที่ว่าจะนำมาปฏิบัติหรือไม่ และแม้ว่าพระองค์ท่านจะไม่ได้อยู่กับคนไทยแล้วก็ตามแต่คำสอนหรือพระบรมราโชวาทนั้นจะยังคงอยู่กับคนไทยตลอดไปนั่นเอง

นายพัชร สามสังข์ นักศึกษาชั้นปีที่ 3 หมู่เรียน 57/53 และเป็นตัวแทนของทีม “K.D. Production” เปิดเผยว่า “รู้สึกดีใจมากที่ผลงานได้รับรางวัล ไม่ได้คาดหวังว่าจะได้รับรางวัลเลย เพราะงานนี้เป็นงานระดับประเทศ แน่แน่นอนว่าจะต้องมีทีมเก่ง ๆ จากมหาวิทยาลัยต่าง ๆ มากมาย แต่พอประกาศผลรางวัลออกมา ผลงานภาพยนตร์สั้นของทีมเราได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 รู้สึกดีใจและภาคภูมิใจมากครับ และคิดว่ารางวัลนี้ ผลงานนี้จะทำให้คนข้างนอกรู้จักทีมของเราและมหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐมมากขึ้น ต้องขอขอบคุณคณาจารย์ในสาขาวิชาทุกท่านครับที่ช่วยเหลือพวกเรา มาโดยตลอด”



นายพัชร สามสังข์



ด้าน นางสาวจิตาภา แสนใจกล้า นักศึกษาชั้นปีที่ 2 หมู่เรียน 58/47 และเป็นตัวแทนของทีม “ข้าวเช้าหกโมงเย็น” เล่าว่า ทีมของเราได้ทำภาพยนตร์สั้นเรื่อง “ขอบคุณครับครู” เป็นเรื่องราวที่สะท้อนให้เห็นความดีและความหมายของคำว่า “ครู” ในอีกมุมมองของพวกเรา ว่าการเป็นครูที่ดีนั้นไม่ใช่แค่เป็นผู้ที่ให้ความรู้เพียงอย่างเดียว ต้องรู้จักการเสียสละและรู้จักพิจารณา ไม่ใช่อำนาจหรือความอคติ จึงได้มาเป็นบทหนังสั้นที่สอดคล้องกับพระราชดำรัสของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ที่ว่า

“.....ครูที่แท้จริงนั้นต้องเป็นผู้ทำแต่ความดี คือ ต้องหมั่นขยันและอุทิศสหายเพียร ต้องเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่และเสียสละ ต้องหนักแน่นอดทน และอดกลั้น สำรวม ระวังความประพฤติปฏิบัติของตน ให้อยู่ในระเบียบ แบบแผนที่ตั้งงาม รวมทั้งต้องซื่อสัตย์ รักษาความจริงใจ วางใจเป็นกลาง ไม่ปล่อยไปตามอำนาจอคติ.....”

“สำหรับรางวัลชมเชยที่ได้รับในครั้งนี้ รู้สึกดีใจและเป็นเกียรติอย่างมาก ไม่คิดว่าผลงานที่พวกเราสร้างสรรค์ออกมาจะได้รับรางวัล ซึ่งนี่ก็จะเป็นอีกหนึ่งกำลังใจ และเป็นอีกหนึ่งก้าวที่พวกเราจะได้มีการพัฒนาฝีมือให้ดียิ่งขึ้นต่อไป ทั้งนี้ ต้องขอขอบคุณคณาจารย์ในสาขาวิชาทุกท่านค่ะ ที่ได้เสียสละเวลา ทูมเทอบรมให้ความรู้ และส่งเสริมสนับสนุนพวกเราจนสามารถสร้างสรรค์ผลงานให้เป็นที่ประจักษ์ ขอขอบคุณอาจารย์มากค่ะ”

สมาชิกทีม “KD. Production” รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1

นักศึกษาชั้นปีที่ 3 หมู่เรียน 57/53

1. นายวีระชัย คุ่มภัย
2. นายอดิสร หนูนนท์
3. นายรณพัชร แก้วโหมตตาด
4. นายธนพัฒน์ กิจเดช
5. นายพัชร สามสังข์
6. นายธนุสรณ์ ฉุนราชา
7. นายวีระ เหลืองวัฒนวิไล

สมาชิกทีม “ข้าวเช้าหกโมงเย็น” รางวัลชมเชย

นักศึกษาชั้นปีที่ 2 หมู่เรียน 58/47

1. นายอนุพัฒน์ พันธุ์โตตี
2. นายอนุวัตร มุลพินิจ
3. นางสาวชุตินา สมัครสมาน
4. นางสาวจิตาภา แสนใจกล้า
5. นางสาวธนาภรณ์ ทองเปรม
6. นายภูวดล ไชยกิจ (นักศึกษาชั้นปีที่ 1 หมู่เรียนที่ 59/51)